



สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่

21 ตุลาคม 2564



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019	
<p>สถานการณ์ประจำวัน</p> <p>-สถานการณ์ในประเทศ 21 ต.ค. พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 9,072 ราย ผู้ป่วยสะสม 1,820,988 ราย รักษาหายเพิ่ม 10,075 ราย รักษาหายสะสม 1,689,056 ราย ยังรักษาอยู่ 103,086 ราย มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 73 ราย เสียชีวิตสะสม 18,480 ราย มีผู้ได้รับวัคซีนแล้ว 67,587,102 โดส สถานการณ์ทั่วโลก มีผู้ติดเชื้อ 242,766,486 ราย เสียชีวิต 4,936,880 ราย รักษาหาย 220,041,572 ราย ประเด็นที่น่าสนใจ คือ WHO เตรียมชื่อโมลนูพิราเวียร์ ชุดละ 300 บาท สหรัฐฯ เผย ประสิทธิภาพวัคซีนไฟเซอร์ป้องกันป่วยในเด็ก 12-18 ปี ถึง 92% อังกฤษ จับตาเดลต้ากลายพันธุ์ “AY.4.2” อาจติดต่อไวขึ้นอีก 10% ฝรั่งเศส เรียกร้องประชาชนรับวัคซีนโดสกระตุ้น รัสเซีย รายงานผลวิจัยพบโควิด 19 ไม่ได้ถูกสร้างขึ้นในห้องปฏิบัติการ แต่เป็นผลจากการกลายพันธุ์ของไวรัสโคโรนา 2 ตัวที่เกี่ยวข้องกันอย่างใกล้ชิด จีน รองนายกฯ เน้นย้ำเร่งวิจัย-พัฒนายารักษาโควิด 19 สิงคโปร์ อนุญาตให้ชาวต่างชาติจาก 8 ประเทศที่ฉีดวัคซีนครบแล้วเข้าประเทศได้แบบไม่ต้องกักตัว ลาว หลวงพระบางยกเลิกฉลองงานไหลเรือไฟ เพื่อควบคุมโควิด</p>	-
<p>ประเด็นสำคัญ</p> <p>1. การฉีดวัคซีนให้เด็กทั้งใน-นอกระบบ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยโพสต์, มติชน, ข่าวสด, เดลินิวส์, ผจก.รายวัน 360 องศา) เว็บไซต์ (มติชน, ผู้จัดการ, ไทยรัฐ, ข่าวสด, ไทยโพสต์, ฐานเศรษฐกิจ, สยามรัฐ, topnews, mcot, INN, pptvhd36, workpointtoday, acnews, sanook, thejournalistclub, newtv, thaipbs, thestandard, thebangkokinsight) ทีวีช่อง TNN,NBT</p> <p>- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. กล่าวว่า รัฐบาลได้เตรียมวัคซีนโควิดให้ประชาชนทุกคนในประเทศ ขณะนี้การฉีดสะสม 67.6 ล้านโดสแล้ว ส่วนวัคซีนที่สามารถฉีดได้ในผู้อายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไปที่ยัง อย. รับรอง คือ วัคซีนไฟเซอร์ จึงตั้งเป้าฉีดให้เด็กนักเรียนอายุ 12-18 ปี 5 ล้านคน พร้อมยืนยันว่าไม่ได้จะฉีดเฉพาะนักเรียนในระบบเท่านั้น แต่จะฉีดให้นักเรียนนอกระบบที่อยู่ในเกณฑ์รับวัคซีนไฟเซอร์ด้วย ได้สั่งการ ปลัด สธ. กำชับในที่ประชุม EOC สธ. วันพรุ่งนี้ (21 ต.ค.) เพื่อสั่งการไปยังหน่วยบริการวัคซีนให้รับลงทะเบียนฉีดวัคซีนสำหรับผู้มีอายุ 12-18 ปี โดยต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองก่อน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (thaigov, mcot) ทีวีช่อง 7, TNN, Thaipbs</p> <p>- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค เผย คณะอนุฯ สร้างเสริมภูมิคุ้มกัน มีมติให้ด.ช.อายุ 12-16 ปีรับวัคซีนไฟเซอร์เข็มที่ 2 ได้ตามสมัครใจ เป็นไปตามความประสงค์ของผู้ปกครองและเด็ก หลังพิจารณาข้อมูลทั่วโลกรอบด้านพบว่าอาการกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบหลังฉีดเกิดขึ้นน้อย รักษาหายได้ ฟื้นตัวได้รวดเร็ว ระบุ จะไม่ให้เป็นข้อบังคับเรื่องการเข้าเรียน โดย สธ. จะสื่อสารข้อมูลทั้งประโยชน์และผลข้างเคียง เน้นย้ำให้ผู้ปกครองติดตามเฝ้าระวังอาการ และสื่อสารไปยังหน่วยบริการฉีดวัคซีนให้เข้าใจและปฏิบัติตรงกัน</p> <p>- กรมควบคุมโรคได้ส่งมอบวัคซีนไฟเซอร์สำหรับฉีดเข็มที่ 1 ใน นร.-นศ. อายุ 12-17 ปี ให้กับสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ ครบตามแผนการจัดสรร รวมถึงสนับสนุนวัคซีนให้กับประชาชนในพื้นที่ระบาดจังหวัดชายแดนภาคใต้ 3 ลอต รวม 4.5 ล้านโดส ทั้งนี้ ขอให้สถานศึกษาและ รพ. ที่จะนัด นร. มาฉีดวัคซีนกำหนดวันนัดหลังจากที่จุดบริการฉีดได้รับวัคซีนแล้ว เพื่อป้องกันการคลาดเคลื่อน ส่วนการฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 ให้กับ นร. ทั่วประเทศ สธ. จะเร่งดำเนินการในระยะต่อไป</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน</p> <p>- จ.นครพนม รายงานพบกลุ่มครูในจังหวัดมี 8,048 ราย ประสงค์ฉีดวัคซีนแค่ 3,000 คน ส่วนอีก 5 พันกว่าคนไม่ยอมเข้ารับวัคซีน กกก.โรคติดต่อฯ จึงประเมินสถานการณ์แล้วเห็นว่ายังไม่ควรอนุญาตให้เปิดการเรียนการสอน 1 พ.ย.นี้ พร้อมให้ศึกษาธิการจังหวัดเร่งดำเนินการกับกลุ่มครูยังไม่ยอมฉีดวัคซีนโดยด่วน</p>	

2. พิจารณาฉีดวัคซีนโควิดสำหรับผู้ที่เคยติดเชื้อ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน, ข่าวสด

- นพ.โสภณ เมฆธน ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำ สธ. กล่าวว่า คณะอนุกรรมการบริหารจัดการวัคซีนโควิด 19 ได้พิจารณาเรื่องการฉีดวัคซีนโควิดสำหรับผู้ที่เคยติดเชื้อโควิดมาก่อน เนื่องจากกลุ่มนี้จะมีภูมิคุ้มกันตามธรรมชาติ ซึ่งข้อมูลที่ผ่านมาสามารถฉีดได้หลังจากติดเชื้อมาประมาณ 1-3 เดือน โดยที่ประชุมพิจารณาให้ฉีดกระตุ้น 1 เข็ม ในกลุ่มที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนมาก่อน และกลุ่มที่ฉีดวัคซีนมาแล้ว 1 เข็ม ส่วนกลุ่มที่ได้รับครบ 2 เข็มให้รอก่อนได้ โดยวัคซีนกระตุ้นควรเป็น AZ หรือไฟเซอร์ ฉีดหลังติดเชื้อแล้ว 1 เดือนขึ้นไป กรมควบคุมโรค จะรับไปดำเนินการและทำหนังสือแจ้งเวียนต่อไป ย้ำว่า ทุกคนควรได้รับวัคซีนเข็ม 3 กระตุ้นไม่ว่าจะเป็น AZ 2 เข็ม หรือสูตรไขว้ แต่ยังไม่ใช้เร็วๆ นี้ ต้องศึกษาและดูระยะเวลาก่อน จะมีการให้คำแนะนำต่อไป

3. แนะนำงานบุญออกพรรษาอย่างปลอดภัย

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์เดลินิวส์, mcot

- นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย แนะนำทำบุญออกพรรษาปีนี้ ขอให้ประชาชนร่วมกิจกรรม/ร่วมงานบุญอย่างปลอดภัย คุมเข้มระยะห่าง ลดความแออัด สำหรับกลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่มเสี่ยงอาจเลี่ยงด้วยการอยู่บ้านทำบุญ ฟังเทศน์ และประกอบพิธีกรรมทางศาสนาผ่านช่องทางออนไลน์แทน พร้อมขอความร่วมมือวัดปฏิบัติตามมาตรการ COVID Free Setting ยกระดับความปลอดภัยทั้ง 3 ด้าน ป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด 19

4. มาตรการเปิดเมือง

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน

- พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงศ์ รองผู้ว่าฯ กทม. เปิดเผยว่า กทม. เตรียมความพร้อมรับเปิดประเทศ ตามแนวทาง Bangkok Sandbox โดยจะรายงานผลให้ ศบค. รับทราบ 20 ต.ค. นี้ หากได้รับการเห็นชอบจะถือเป็นแนวทางปฏิบัติของ กทม. ต่อไป ทั้งนี้ คนกทม.ฉีดวัคซีนเข็ม 1 แล้วกว่า 105% เข็ม 2 เกิน 70% คาดฉีดครบ 80% วันที่ 30 ต.ค. นี้

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน

- นายผดุงศักดิ์ หาญปรีชาสวัสดิ์ รองผู้ว่าฯ จ.เลย กล่าวว่า โครงการ “เชียงใหม่ แชนด์บ็อกซ์” และการเปิดเมืองเลย นักท่องเที่ยวที่เข้ามาไม่ต้องกักตัว เพียงแค่ลงทะเบียน ตรวจ ATK ฟรี และแสดงหลักฐานฉีดวัคซีน ยืนยันจังหวัดมีมาตรการเข้มงวด ทั้งการรายงานตัว การคัดกรอง และเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยง ได้เร่งฉีดวัคซีนโควิดเชิงรุกเกิน 70 % เชื่อว่าสิ้นเดือน ต.ค. นี้ จะมีความพร้อมทุกๆ ด้าน 100 % ขอให้ นทท.และประชาชนทั่วไปเชื่อมั่นกับระบบการบริหารจัดการ

5. การตั้ง ศบค. ส่วนหน้า

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, แนวหน้า, ข่าวสด) เว็บไซต์ (มติชน, แนวหน้า, ผจก., คมชัดลึก, posttoday,)

- พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ และรมว.กลาโหม ยืนยันการตั้ง ศบค. ส่วนหน้าไม่ใช่การรวบอำนาจ ทุกอย่างยังดำเนินการเหมือนเดิม เพียงแต่เข้าไปดูแลให้เกิดความทั่วถึงในเรื่องการสกัดกั้นการแพร่ระบาดโควิด 19 ส่วนการเปิดประเทศ 1 พ.ย. นี้ ยังมีอีกหลายประเทศที่จะประกาศออกไป ไม่ใช่ทุกประเทศจะเข้ามาได้ทั้งหมด ขึ้นอยู่กับการหารือร่วมกันระหว่างประเทศต้นทางและปลายทาง ย้ำว่า ไทยจำเป็นต้องอยู่กับโควิด 19 ให้ได้ เศรษฐกิจจะได้ดีขึ้น

6. ศบค. ชุดเล็กพิจารณาหลักในการเปิดประเทศ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, แนวหน้า, ไทยโพสต์, เดลินิวส์, ข่าวสด, ผจก.รายวัน 360 องศา) เว็บไซต์ (ไทยโพสต์, ข่าวสด, แนวหน้า, thansettakij)

- พญ.สุมนี วัชรสินธุ์ ผอ.สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ แถลงว่า ที่ประชุม ศบค.ชุดเล็ก ได้ประชุมเรื่องการเปิดประเทศ ได้พิจารณาหลักในการเปิดประเทศ 3 ปัจจัยสำคัญ คือ 1.ปัจจัยมาตรการทางสาธารณสุข 2. ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับภาคเศรษฐกิจ โดยแยกเป็น 2 เรื่อง คือเรื่องแรกการท่องเที่ยว เรื่องสองคือการมาทำธุรกิจในประเทศไทย 3. ปัจจัยพิจารณาในเรื่องของเปิดประเทศจะต้องมีความสอดคล้องมาตรการระหว่างประเทศให้เข้ากับประเทศไทยได้ ซึ่งรูปแบบในการพิจารณาเข้าประเทศแบ่งเป็น 3 รูปแบบใหญ่ คือ 1. การเข้ามาในสถานที่กักกันที่รัฐกำหนดให้ 2.แบบแชนด์บ็อกซ์ หรือแบบพื้นที่นำร่องท่องเที่ยวที่จะเกิดขึ้นในระยะที่หนึ่ง ใน 17 จังหวัดด้วย 3. แบบไม่กักตัว ซึ่งแบบที่ 2 และ 3 นั้น จะต้องมีการฉีดวัคซีน คือ ต้องได้รับวัคซีนครบทั้งสองเข็มเป็นหลัก โดยเป้าหมายหลักคือแม้เปิดประเทศแล้ว ประชาชนไทยต้องปลอดภัยและระบบสาธารณสุขไทยรองรับได้เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือต้องใช้แผนเผชิญเหตุ

7. ชาวบ้านอยากฉีดวัคซีนแต่ไม่มีบัตร พช.

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ข่าวสด</p> <p>- ชาวบ้านหนองอ้อยช้าง ต.ดอนอกลาง อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ ไม่มีบัตรประชาชน ทั้งที่เป็นคนไทย ไม่สามารถฉีดวัคซีนโควิดได้ เอกสารหลักฐานมีเพียงหลักฐานผลการเรียนชั้น ป.6 วอนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าช่วยเหลือ</p> <p>8. รายงานสถานการณ์การระบาด</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ข่าวสด, แนวหน้า, thaipbs, linetoday</p> <p>- ศบค. รายงาน 10 จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุด ได้แก่ กทม. 1,020 ราย ยะลา 704 ราย ปัตตานี 520 ราย สงขลา 484 ราย สมุทรปราการ 359 ราย ชลบุรี 328 ราย เชียงใหม่ 294 ราย นราธิวาส 284 ราย นครศรีธรรมราช 266 ราย และจันทบุรี 265 ราย ภาพรวมของทั้งประเทศถือว่าลดลง มีเพียง 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ต้องเฝ้าระวังเข้มข้น และจากข้อมูลการตรวจหาเชื้อแบบ ATK พบการติดเชื้อมากในจว.สงขลา นราธิวาส ปัตตานี ยะลา นครศรีธรรมราช กระจุก เชียงใหม่ และเชียงราย จึงขอให้ทุกจังหวัดที่มีแนวโน้มการรับนักท่องเที่ยวเพิ่มมาตรวจคัดกรอง</p> <p>- จ.เพชรบูรณ์ ตรวจเชิงรุกกว่า 3,000 คนที่ภูทับเบิก พบผู้ติดเชื้อยืนยัน 303 คน สั่งโรงแรมและรีสอร์ทใกล้จุดชมวิวกุ๊ทับเบิกงดให้บริการนักท่องเที่ยว 14 วัน</p> <p>- จ.เลย อุดรธานี นครศรีธรรมราช ขอนแก่น พบคลัสเตอร์งานศพ ขอให้เจ้าหน้าที่เข้าไปดูแลใกล้ชิด ย้ำว่าถ้าเป็นไปได้อยากให้นำอาหารไปรับประทานที่บ้าน</p> <p>- จ.เชียงใหม่ พบอีกหลายคลัสเตอร์ ได้แก่ คลัสเตอร์ภาคเมืองใหม่ ซึ่งแพร่เชื้อไป จ.แม่ฮ่องสอน คลัสเตอร์แรงงานไม้ตัดยาง คลัสเตอร์ร้านอาหาร คลัสเตอร์บ้านพักนักเรียนประจำ คลัสเตอร์ร้านค้า</p>	
<p>มาตรการ สธ. และประเด็นอื่น ๆ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thailandplus</p> <p>- สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชานุมัติเงินจาก “กองทุนพัฒนาสุขภาพโควิด 19 (และโรคระบาดต่างๆ)” จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และสิ่งของที่มีความจำเป็นในการรักษาผู้ป่วยโรคโควิดให้กับโรงพยาบาลในจังหวัดพังงา</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ChiangmaiNews, thailandplus</p> <p>- นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย เผย ใช้หลัก 3C (COVID Free Environment, COVID Free Personnel และ COVID Free Customer) ยกระดับบริการทางทันตกรรมในสถานบริการ สร้างความมั่นใจ ลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด 19 พร้อมชวนคนไทยเข้ารับบริการทันตกรรมในสถานบริการของรัฐโดยไม่คิดค่าบริการ ในวันที่ 21 ต.ค. 64 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, เดลินิวส์, กท.ธุรกิจ, ผจก.รายวัน 360 องศา) เว็บไซต์ (มติชน, เดลินิวส์, ข่าวสด, ผู้จัดการ, thestandard, thaipbs, thebangkokinsight, infoquest, mcot, isaranews, TNN) ทวีตช่อง 7, TNN, Thaipbs</p> <p>- อธิบดีกรมอนามัย แถลงผลการประเมินตนเองของห้างสรรพสินค้า ที่ลงทะเบียนผ่านแพลตฟอร์ม Thai Stop COVID-19 Plus 354 แห่ง ส่วนใหญ่ไม่ได้อยู่ในพื้นที่สีแดงเข้ม พบว่า สามารถดำเนินการตามมาตรการได้ทุกข้อ 343 แห่ง คิดเป็น 96.9% ส่วนที่ไม่ผ่านบางข้อ มี 11 แห่งคิดเป็น ร้อยละ 3.1 ทั้งนี้ ผลการสุ่มตรวจสอบสถานประกอบการห้างสรรพสินค้าจำนวน 15 แห่ง พบว่ามีการประเมินและผ่านทุกข้อ 3 แห่ง คิดเป็น 20% ผ่านบางข้อ 12 แห่งคิด 80% ซึ่งมาตรการที่มีข้อจำกัดมาก คือ การจำกัดจำนวน การเว้นระยะห่าง เนื่องจากไม่สามารถควบคุมและเข้มงวดให้เกิดการปฏิบัติได้ และยังพบคนไทยในห้างสรรพสินค้าถูกต้อง 88% ดังนั้น ขอให้เข้มงวดขึ้น มีความรับผิดชอบตัวเอง และมีหน่วยงานกำกับตรวจสอบเป็นระยะ หากยังพบการฝ่าฝืน จะมีการแนะนำ ตักเตือน และลงโทษตามลำดับ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน</p> <p>- นายกฯ เปิดโครงการไปรษณีย์ นำเทคโนโลยีดิจิทัล บินโดรนส่งยาพื้นที่น้ำท่วม-โควิด 19</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ผจก., สยามรัฐ, แนวหน้า, bangkokbiznews</p> <p>- นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกฯ เปิดเผย นายกฯ ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายและประชาชนทุกคน ที่ร่วมมือกันทำงานอย่างเต็มที่ในการป้องกันโควิด 19 แม้สถานการณ์เริ่มคลี่คลาย แต่ฝากให้ประชาชนทั้งผู้ที่ได้ฉีดวัคซีนแล้ว หรืออยู่ระหว่างการรอรับวัคซีน ยังต้องปฏิบัติตามมาตรการ UP อย่างเคร่งครัด และขอความร่วมมือกิจการร้านค้า ตลาด ชุมชน ยังต้องปฏิบัติตามมาตรการ “โควิดฟรีเซตติ้ง” ย้ำสถานบริการ ผับ คาราโอเกะ ให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ workpointtoday, thailandplus</p> <p>- ดร.ภญ.ณัฐปภัสร วิริยะชัยพร ทีมวิจัยวัสดุตอบสนองระดับนาโน สวทช. เผย ทีมวิจัยประสบความสำเร็จในการพัฒนาชุดตรวจคัดกรองโควิด 19 แบบ Professional Use ได้ต่อยอดสู่ชุดตรวจแบบ SELF TEST ด้วยเทคนิค LFA ผ่านการประเมินเทคโนโลยีจาก อย. เรียบร้อยแล้ว หวังเป็นทางเลือกช่วยคัดกรองผู้ติดเชื้อ ลดภาระงานบุคลากรทางการแพทย์ ส่งไม้ต่อเอกชนขยายกำลังการผลิตรองรับความต้องการของตลาด</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ amarintv</p> <p>- ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ เปิดฉีดวัคซีนโควิดแก่ชาวต่างชาติ โดยเข็ม 1 SV + เข็ม 2 AZ ลงทะเบียนผ่าน 4 ค่ายมือถือ เริ่ม 09.00 น. ตั้งแต่วันนี้ถึง 28 ต.ค. 64</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ amarintv</p> <p>- ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น AZ สำหรับกลุ่มอายุ 59-69 ปี ที่รับวัคซีน SV ครบ 2 เข็ม ช่วงเดือน มิ.ย.-ส.ค. ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด 19 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ในวันที่ 25-29 ต.ค. 64 โดยจะได้รับการแจ้งวันนัดหมายพร้อมช่วงเวลาทาง SMS หรือตรวจสอบวัน-เวลาดนัดหมายและบันทึก QR Code ได้ทางเว็บไซต์ https://vaccinecovid19.cra.ac.th</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ คอลัมน์ ข่าวสั้นทันเศรษฐกิจ</p> <p>- นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รมว.อุตสาหกรรม เผย อนุมัติให้โรงงานที่พีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) อ.แก่งคอย จ.สระบุรี เป็นโรงงานกำจัดขยะแห่งแรกของภาคเอกชนที่สามารถเปิดรับขยะติดเชื้อโควิด 19 มากำจัดได้ ลดขยะติดเชื้อตกค้างสะสม ลดภาระ สธ. โดยกระบวนการทั้งหมดกรมอนามัยจะเป็นผู้กำกับดูแล</p>	
ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ	
<p>โครงการ สบข.สัญจร</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (มติชน, ผู้จัดการ, TNN, thailandplus, mcot, thaigov)</p> <p>- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. พร้อมด้วย น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รมว.ศธ. ลงนามความร่วมมือให้โอกาสเข้าถึงการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ผ่านโครงการ “สบข.สัญจร” ช่วยกระจายโอกาสให้นักเรียนในท้องถิ่นห่างไกล และผู้ด้อยโอกาสได้เข้าถึงการศึกษาาระดับอุดมศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ</p>	-
<p>สถานการณ์น้ำท่วม รพ.มหาราชนครราชสีมา</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ข่าวสด) เว็บไซต์ (มติชน, ผู้จัดการ, newtv, ch7, thaigov, thailandplus)</p> <p>- นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัด สธ. มอบผู้ตรวจราชการ สธ. เขตสุขภาพที่ 9 ติดตามสถานการณ์น้ำท่วม จ.นครราชสีมา เร่งป้องกันน้ำท่วมเข้า รพ.มหาราชนครราชสีมาอย่างเต็มที่ ขณะนี้ยังเปิดให้บริการได้ตามปกติ แต่น้ำท่วมล้อมรอบกระทบการเข้า-ออก ประสานทหารจัดรถบรรทุกขนส่งผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่ พร้อมทำสะพานทางเดินข้าม และเตรียมแผนรองรับการส่งต่อผู้ป่วย</p>	-
<p>วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, กท.ธุรกิจ, ch7, TNN, thebangkokinsight, thailandplus)</p> <p>- นพ.ไพโรจน์ สุรัตนวนิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า เนื่องในวันที่ 21 ต.ค. ของทุกปี เป็นวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ สถาบันทันตกรรม จึงให้บริการทำฟันฟรีแก่ประชาชน 200 ราย ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าสุทนต์มณี ภายใต้นโยบายของรัฐบาล โดยให้บริการทำฟันฟรีแก่ประชาชน 200 ราย ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าสุทนต์มณี ภายใต้นโยบายของรัฐบาล โดยให้บริการทำฟันฟรีแก่ประชาชน 200 ราย ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าสุทนต์มณี ภายใต้นโยบายของรัฐบาล</p>	-
<p>ผลงาน อย.จับกุมผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ไทยโพสต์, thailandplus</p> <p>- ภญ.สุภัทรา บุญเสริม ผู้ทรงคุณวุฒิด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์ด้านสาธารณสุข รักษาการแทนรองเลขาธิการ อย. เปิดผลงาน ปีงบประมาณ 2564 ร่วมกับตำรวจ บก. ปคบ. จับกุมผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ 255 ราย ยึดของกลางมูลค่ากว่า 1,600 ล้านบาท ย้ำ ปีงบประมาณ 2565 จะร่วมกันปราบปรามผู้กระทำความผิดอย่างต่อเนื่องและเข้มข้น เพื่อคุ้มครองความปลอดภัยของประชาชน และแนะนำผู้บริโภคก่อนซื้อผลิตภัณฑ์สุขภาพให้ตรวจสอบข้อมูลการได้รับอนุญาตที่เว็บไซต์ อย.</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>กัญชง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.กรุงเทพธุรกิจ</p> <p>- นพ.วิฑิต สฤชชัยกุล รองเลขาธิการ อย. เปิดเผยว่า หลังจากการปลดล็อกกัญชง ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี มีผู้สนใจต้องการขออนุญาตเป็นจำนวนมาก ขณะนี้มีผู้ได้รับอนุญาตผลิต (ปลูก) เชิงพาณิชย์หรืออุตสาหกรรมแล้ว 324 ราย เนื้อที่ 3,250 ไร่ และอยู่ระหว่างออกใบอนุญาต 127 ราย และมีผู้ขออนุญาตเพื่อศึกษาวิเคราะห์ วิจัย หรือปรับปรุงพันธุ์ ได้รับอนุญาตแล้ว 34 ราย และอยู่ระหว่างออกใบอนุญาต 11 ราย สำหรับการนำเข้า มีผู้ได้รับอนุญาตนำเข้าเมล็ดพันธุ์กัญชง 86 ราย จำนวน 6,179,304 เมล็ด มูลค่า 926,895,600 บาท ซึ่งส่วนใหญ่นำเข้ามาจากสหรัฐฯ เนเธอร์แลนด์ และเดนมาร์ก</p>	-